

จองที่พัก

นำเสนอเมื่อ : 1 ก.ย. 2552

การจองที่พักแบบออนไลน์

ข้อดีของการจองที่พักออนไลน์ ช่วยในการวางแผนการเดินทาง และทำให้คุณง่ายขึ้นสำหรับการท่องเที่ยวในวันหยุดสุดพิเศษของคุณ ซึ่งสมัยนี้มีการจองที่พักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องโทร ไม่ต้อง search หาว่าจองที่พักที่ไหนดี เพราะภายในเว็บไซต์จองที่พัก รวบรวมโรงแรม รีสอร์ท ทั่วกว่า 2,500 ที่ทั่วประเทศไทย คุณจะ **จองที่พักกระบี่** **จองที่พักภูเก็ต** **จองที่พักเชียงใหม่** **จองที่พักหัวหิน** **จองที่พักเกาะเสม็ด** **จองที่พักเกาะสมุย** **จองที่พักปาย** **จองที่พักเกาะช้าง** **จองที่พักชะอำ** **จองที่พักเขาหลัก** **จองที่พักเกาะลันตา** ยกตัวอย่างมาแค่นี้ก่อน เพราะว่ายังมีทั่วประเทศคงจะบรรยายไม่หมด การชำระเงินเพื่อการจองที่พัก คุณสามารถเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ หรือชำระผ่านเคาเตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้ โดยถ้าคุณทำการจองที่พักแล้ว ทางเว็บไซต์จะมีรหัสเพื่อที่จะชำระเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่น คุณสามารถจองง่ายๆ ได้เลย การจองที่พักออนไลน์ ใดราคาที่ถูกกว่าอลคิดิน ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ แต่ผมว่าคุณไม่ต้องเชื่อหรือกลัว ก่อนที่จะทำการจองที่พักออนไลน์วิธีง่ายๆ คือ

คุณค้นหาที่พักเป้าหมายของคุณก่อน พอเจอที่พักเป้าหมายแล้ว นำที่พักนั้นมา search หาใน google เพื่อเข้าไปดูการจองที่พักของโรงแรม รีสอร์ทนั้น เพื่อตรวจสอบเช็คราคาการจองที่พักของที่นี่ๆ จะได้ราคาที่คุณพอใจ

บางคนคิดว่าการจองที่พักนั้นเป็นการผูกมัด กับที่ใดที่หนึ่งรีเปลา จากประสบการณ์ส่วนตัวอันโชกโชน เพราะว่าชอบเที่ยวไหน เมื่อก่อนนี้เวลาไปเที่ยวไม่ได้ทำการจองที่พักไว้ล่วงหน้า เพราะว่า

1. คิดว่าจองที่พักเป็นการผูกมัด
2. เขาใจว่าถ้าเจอที่พักที่อื่นสวยกว่าจะทำไงละ
3. วอลคิดินเขาไปต้องได้ถูกกว่าแน่นอน เพราะเค้าอยากได้ลูกค้า

ถ้าอย่างนั้น ผมจะบอกข้อเสียของการไม่ได้จองที่พัก

1. คิดว่าการจองที่พักเป็น การผูกมัด (พอถึงเวลาจริงๆ แล้ว ไปถึงก็เหนื่อย วนหาที่พักที่ถูกต้อง ก็ไปหลายชั่วโมงแล้ว ซึ่งกว่าจะได้ก็ไม่ว่าถูกใจรีเปลา แต่มันเหนื่อยแล้ว ที่นี้ก็ที่นี่) จากข้อสรุปนี้ผมคิดว่าเป็นการเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์
2. เขา ใจว่าถ้าเจอที่พักที่อื่นสวยกว่าจะทำไงละ (พอถึงเวลาจริงๆ แล้ว คุณคงเจอที่พักสวยๆ ถูกใจคุณ แต่ราคาละแพงหุ้) จากข้อสรุปนี้ผมคิดว่า เลือกกลับไปพักที่เดิมดีกว่า เพราะที่นี้แพงเกินไป ไม่สมเหตุ สมผลกับราคา
3. วอล คิดินเขาไปต้องได้ถูกกว่าแน่นอน เพราะเค้าอยากได้ลูกค้า (พอถึงเวลาจริงๆ แล้ว ไม่เป็นอย่างนั้นเลย เรวจะไปเที่ยววันหยุดทั้งที ก็ที่ๆ ก็เต็มหมด สรุปแล้วก็ไม่พบนโรงแรมเล็กๆ ผีสง หรือไม่เงินก็ได้ที่พักที่ไม่ถูกใจ แล้วการวอลคิดินเขาไปเคาคงไม่ให้คุณถูกกว่าแน่นอน นอกจากเป็นกลางอาทิตย์ หรือวันที่ไม่ค่อยมีคนเขา

หรืออีกเคสหนึ่ง คืออุตสาหกรรมไปทั้งที ต้องไปวนหาที่พักกว่าจะได้ ไปตั้งแต่เช้า กว่าจะได้เกือบเที่ยง เพียงเพราะไม่ได้จองที่พักไว้ล่วงหน้า แล้วพรุ่งนี้ก็จะจะต้องเปลี่ยนที่พักอีก

ผมขอยกตัวอย่าง

กลางวันไปสามวัน เป็นวันจันทร์ – พุธ เพื่อที่จะเดินทางไปเที่ยว เชียงใหม่ 1 วัน ปาย 2 วัน
ถ้าคุณไม่ได้ทำการจองที่พักไว้ ก่อน คุณก็ต้องไปหาที่พักที่เชียงใหม่ เดินทางไปถึงเช้า
แต่กว่าจะหาที่พักได้เกือบบาย ถึงจะได้พัก ตอนเย็นออกมาเดินในทบาราชา แล้วต้องเขานอน สรุปลบวันแรก

วันที่สอง เดินทางต่อไปปาย ออกเดินทางตอนเช้า ถึงปายสายๆ ต้องจ้างรถ หรือเช่ารถมอเตอร์ไซด์ตระเวนหา
หรือถาวรแผนกันไว้ว่าจะไปนอนบนกระทิงรีสอร์ท พอไปถึงทางรีสอร์ทบอกว่าเต็ม เคว้งเลยคราวนี้
ไปที่ปายวิมานรีสอร์ทก็ได้ เต็มอีก ไม่เป็นไร!!! วนหากก็ได้ สรุปลบวันที่ 2 กว่าจะหาที่พักได้ก็ปาเข้าไปเกือบเย็น

วันที่สามก็คงไม่ต่างกัน

สรุปทริปนี้ไม่ได้มีการจองที่พักไว้ล่วงหน้า เวลาการพักผ่อนเหลือน้อย
เท่ากับเป็นการบริหารเวลาการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้อง ผมพยายามจะบอกว่า
การจองที่พักเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างแน่นอนแม่นยำ และบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ